
(ร่าง) รายงานการประชุม 

คณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป           

(Thai - EU FLEGT VPA) เรื่อง การจัดท าค านิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย 

 คร้ังท่ี 4/2559  

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 

ณ ห้องบอลรูม ซี โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายประลอง ด ารงคไ์ทย รองอธิบดีกรมป่าไม้                                             รองประธานคณะท างาน

คณะท างาน 

รองประธานคณะท างาน 

  (ไดร้ับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไมท้ าหนา้ที่เป็นประธานในการประชุม)  
2. นางสาววรนุช เอมมาโนชญ์ ผูอ้ านวยการส่วนอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

ส านักคว ส า ส านักค 

คณะท างาน 
  ส านักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ กรมป่าไม้  

3. นายสุกัลป์ สิริจันทรดิลก นิตกิรปฏิบัติการ กรมศุลกากร              คณะท างาน 

4. นางสาวเบญจมาภรณ์ พรมเพิม่ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
  กรมการค้าต่างประเทศ  

5. พ.ต.อ.ธีรุตมเ์ทวัญ มังคละวัชร์

วัชรพ์.ต.ท.ธีรุตม์เทวัญ มังคละ

วัชร์ 

ผูก้ ากับการฝ่ายอ านวยการ บก.ปทส คณะท างาน 
6. นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ รองผู้อ านวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คณะท างาน 
7. นางสาวรัตนา สอาดนัก นักวิชาการป่าไมช้ านาญการ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ คณะท างาน          

คณะท างาน 8. นายพนัส ศริิอาภรณ์ธรรม ผูอ้ านวยการส่วนด่านป่าไม้ ส านักด่านป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะท างาน 
9. นางจรรฑนา โพธิแท่น  หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป สว่นภูมิสารสนเทศป่าไม้  คณะท างาน 

  ส านักจัดการที่ดนิป่าไม ้กรมป่าไม ้(ไดร้ับมอบหมายจาก  
  ผู้อ านวยการภูมสิารสนเทศป่าไมใ้ห้ท าหนา้ที่แทน)  

10. นายปิยะ แข่งเพ็ญแข นิตกิรปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ คณะท างาน 
11. นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน คณะท างาน 
12. นายปิงซุน หวัง เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น คณะท างาน 
13. ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย คณะท างาน 
14. นางสาววรางคณา รัตนรัตน ์ ศูนย์ฝกึอบรมวนศาสตร์ชุมชนแหง่ภูมิภาคเอเชียแปซิก                 คณะท างาน 
15. นายบรรจง วงศ์ศรสีุนทร ผูอ้ านวยการส านักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้   คณะท างานและเลขานุการ 

 

 

 

 

/ผู้ไม่มาประชุม... 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายจรัสย์ จริพันธุ์วานิช นิตกิรช านาญการพิเศษ ส านักงานการปฏิรูป คณะท างาน 

  ที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ติดราชการ)  

2. นายพงษา ชูแนม ประธานมูลนธิิธนาคารต้นไม้ (ติดภารกิจ) คณะท างาน 
3. นายนิรุตณ์ บัวพา ผูป้ระสานงานด้านป่าไม้-ที่ดิน สมาคมป่าชุมชนอีสาน (ติดภารกิจ)  คณะท างาน 
4. นายบารมี ชัยรัตน์ ผูป้ระสานงานเครือข่ายสมัชชาคนจน (ตดิภารกิจ) คณะท างาน 
5. นายสวัสดิ์ สุขจันทร์           ผู้แทนเครือขา่ยป่าชุมชนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม ่(ติดภารกิจ)       คณะท างาน                                  

คณะท างาน 6. นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์

วงศ์ 

สมาชิกสภาหอการค้าไทย (ตดิภารกิจ) คณะท างาน 
7. นายเอกสิทธิ อเนกสิทธิ

สิน 

เลขาธิการสมาคมธุรกิจไม้ (ตดิภารกิจ) คณะท างาน 

8. นายประเสริฐ เอีย่มดีงามเลิศ  ประธานสมาคมโรงเลื่อยจักร (ตดิภารกิจ) 

นายกสมาคมโรงเลื่อยจักร 

คณะท างาน 
9. นายธนัญ อุ่นโกมล กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ติดภารกิจ)          คณะท างาน 
10. นายบุญสุธีย์ จรีะวงศ์พานิช  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ                                                     คณะท างาน 

 

คณะท างาน 

                                     ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ (ติดราชการ) 
11. ผูอ้ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า  กรมป่าไม้ (ติดราชการ)                                      คณะท างาน 
12. ผูอ้ านวยการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ (ติดราชการ)                      คณะท างาน 
13. ผูแ้ทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ติดภารกิจ)                                        คณะท างาน 
14. ผูแ้ทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ติดราชการ)                                                   คณะท างาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. 

 

นางสาวสุธิน ีวัฒนา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรมการค้าต่างประเทศ 
2. นางสาวภาวิณ ีอุดมใหม่ ที่ปรึกษาในการท ารา่งนยิามความถูกต้องตามกฎหมาย 

งงง 3. นายสุพัฒ มูลพฤกษ์ นิตกิรช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมส านักด่าน

ป่าไม้ กรมป่าไม้ 4. ดร.สมฤดี นโิครวัฒนยิ่งยง ที่ปรึกษา The EU FLEGT Facility สถาบันป่าไม้ยุโรป 
5. นายวิโรจน ์คณะพงษา ผูจ้ัดการกลุ่มไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผน่ 
6. นายประยูร สิรสิม ผูอ้ านวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ กรมป่าไม้ 
7. นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
8. นายธนกาญจน์ ศรีสมบรูณ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

9. นายฐานันดร เพ็ชรดี นักวิชาการป่าไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
10. นายประทีป ลิสกุลรักษ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักด่านป่าไม้ กรมป่าไม้ 
11. นายปรเมศวร์ พายัพสถาน เจ้าหน้าที่โครงการแผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน 

  เพื่อคนกับป่า (RECOFTC) 
12. นางสาวสุวิมล ต้นสริิ นักวิทยาศาสตร์ ส านักจัดการที่ดิน กรมป่าไม้ 
13. นางสาวบุษกร ประดิษฐ์

เขียน นักวิชาการป่าไม้

ปฏิบัติการ 

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ 
14. นายปรัชญา พันธ์ศริิ นักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้ 

/15.นางสาวนงนุช... 
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15. นางสาวนงนุช แซ่เจี่ย  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
16. นายเกรียงศักดิ์ เกิดแก้ว ผูช่้วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ 
17. นายวันเฉลิม กรานโต เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ส านักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
18. นางสาวอิสิญาณี สัมฤทธิ์ เจา้หน้าที่จัดการด้านข้อมูลและข่าวสาร ส านักงานเลขานุการ ไทย - อียู เฟล็กที 

  กรมป่าไม้ 
19. นางสาวเกษรา แสนมงคล เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไป ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที 

  กรมป่าไม้ 
20. นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาโครงการฯ ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที  

  กรมป่าไม้ 
21. นางสาวธนภรณ์ โชติมณี ผูป้ระสานงาน (ด้านเลขานุการ) ส านักงานเลขานุการ ไทย – อียู เฟล็กที      

  กรมป่าไม้ 
22. นางสาวปาจรยี์ ยิม้สรวล ผูป้ระสานงาน (ด้านข้อมูลข่าวสาร) ส านักงานเลขานุการ ไทย – อียู เฟล็กที 

  กรมป่าไม้ 
23. นางสาวพิรญาณ์ พุทธาศรี ผูป้ระสานงาน (ด้านบริหารจัดการทั่วไป) ส านักงานเลขานุการ ไทย – อียู  

  เฟล็กท ีกรมป่าไม้ 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

นายประลอง ด ารงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ท าหน้าที่ เป็นประธานในการประชุม

คณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – 

EU FLEGT VPA) เรื่องการจัดท าค านิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย ครั้งที่  

4/2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจจ านวนทั้งสิ้น 38 คน โดยที่

ประชุมด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอ่ไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและแจ้งผลจากการประชุมในระดับกรรมการ

เจรจาเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมไม้เศรษฐกิจพบว่าปัญหาอุปสรรคประการแรกคือตัวพระราชบัญญัติสวนป่า 

ประการที่สองคือเจ้าหน้าที่ภาครัฐบางส่วนยังไม่เข้าใจนโยบายและกรอบกฎหมายที่ภาครัฐก าหนด 

ดังนั้นจึงควรเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกป่า  ทั้งยังควรสร้าง

ความมั่นใจให้แก่เกษตรกรว่าจะมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอนนี้ทางกรมป่าไม้เริ่มมีการใช้ระบบ

ลงทะเบียนที่ดินออนไลน์ใน 4 เรื่องแล้ว ได้แก่ ที่ดินปลูกต้นไม้(ที่ดินเอกชน) การลงทะเบียนเป็น

เจ้าของไม้ แจ้งการตัดไม้ การโค่นไม้ และการเคลื่อนที่ (ไม้ท่อน) นอกเหนือจากนี้ มีการลงทะเบียน

เพิ่มเติมอีกสามเรื่องในกรณีแปรรูปในพื้นที่  การน าเคลื่อนที่ไม้แปรรูป และลงทะเบียนเพื่อได้รับ

ใบรับรองการจัดการส่วนป่าแบบยั่งยืน  

/นอกจาก... 
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   นอกจากการลงทะเบียนข้างต้นแล้ว ส านักรับรองการป่าไม้ยังคิดระบบ E-tree ซึ่งเป็น

ระบบการลงทะเบียนไม้ที่สามารถใส่ภาพได้ เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการลงทะเบียนออนไลน์ ลด

ขั้นตอนการเดินทางมาติดต่อราชการ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนอยากปลูกป่ามากขึ้น กรมป่าไม้

พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาช่องว่างต่างๆที่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน แต่ต้องยอมรับว่าการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการแก้กฎหมายมิได้ขึ้นอยู่กับกรมป่าไม้อย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆด้วย 

   ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมสอบถามถึงความก้าวหน้าการด าเนินการเรื่อง FLEGT ของกรมป่าไม้ โดยรองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้

แจ้งรัฐมนตรฯีว่า เรื่องดังกล่าวต้องส่งเรื่องกลับไปเข้าครม.อีกครั้ง ท าใหก้ระบวนการเกิดการชะลอตัว โดย

การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปประชุมกับหัวหน้าเจรจาฯ และรอการน าเรื่อง

เข้าครม. ซึ่งด าเนนิการควบคู่กันมาโดยตลอด  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ

ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที ่3/2559  

   พ.ต.อ.ธีรุตม์เทวัญ มังคละวัชร์ จากบก.ปทส ขอให้แก้ไขนามสกุลของผู้มาประชุม จาก 

“พ.ต.อ.ธีรุตม์เทวัญ มังคละ” เป็น “พ.ต.อ.ธีรุตม์เทวัญ มังคละวัชร์” และขอแก้ไขต าแหน่ง จาก “รอง 

ผบก.ปทส” เป็น “ผูก้ ากับการฝ่ายอ านวยการบก.ปทส” 

   นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา จากสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ขอให้แก้ไขต าแหน่งของผู้มา

ประชุม จาก “ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน” เป็น “ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน” 

   นายปรเมศวร์ พายัพสถาน จากศูนย์วนศาสตร์ชุมชนแหง่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขอให้แก้ไข

ต าแหน่ง จาก “เจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” เป็น “เจ้าหน้าที่

โครงการแผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC)”  

   นายบรรจง วงศศ์รสีุนทร จากกรมป่าไม้ ขอให้แก้ไขหน้าที่ 6 ย่อหนา้ที่ 1 บรรทัดสุดท้าย 

จาก “เพื่อตรวจจับเองนั้นไมส่ามารถท าได้” เปลี่ยนเป็น “เพื่อตรวจรับรองเองนัน้ไม่สามารถท าได้” 

   นางสาวเบญจมาภรณ์ พรมเพิ่ม จากกรมการค้าต่างประเทศ ขอให้แก้ไขชื่อกรมจาก

“กรมการค้า” เป็น “กรมการค้าต่างประเทศ” ในรายงานหนา้ที่ 9  

/ประธาน... 
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   ประธานการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากมีการแก้ไขรายงานอื่นๆเพิ่มเติม กรุณา

แจ้งกลับมาที่ฝ่ายเลขาฯ 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความ

สมัครใจฯ ครั้งที ่3/2559   

 

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามผลการประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่าง

ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 3/2559 

   จากการประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศ

ไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 3/2559 ที่ประชุมมอบหมายให้กรมป่าไม้ร่วมมือกับ

กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะท างานกลุ่มย่อยเพื่อด าเนินการเรื่องเอกสาร Thailand DDS โดยนายบรรจง วงศ์

ศรีสุนทร จากกรมป่าไม้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง คาดว่าน่าจะใช้เวลานาน 

จึงเสนอให้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อยกร่างก่อนจะน าเข้าที่ประชุมกลุ่มใหญ่ ต่อไป ทั้งนี้จะท าให้การ

ด าเนินงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

  มติ ทีป่ระชุมรับทราบการติดตามผลการประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุน้ส่วนด้วย

ความสมัครใจ ครั้งที่ 3/2559 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาข้อคิดเห็นของสหภาพยุโรปต่อร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และ

ผลิตภัณฑไ์ม้ของประเทศไทย 

   ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาโครงการฯ ส านักงานเลขานุการ

ไทย - อียู เฟล็กที อธิบายภาพรวมข้อคิดเห็นของสหภาพยุโรปต่อร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

ของไม้ และค าแนะน าการใช้เอกสารในแฟ้มให้ที่ประชุมรับทราบ ส าหรับข้อแนะน าการจัดระบบรหัส

น าหนา้ในแต่ละผูป้ระกอบการและหลักการ นั้น ทางส านักงานเลขาฯได้ท าการแก้ไขเรียบร้อยแลว้  

    

ข้อคิดเห็นท่ี 3 รวมผู้ประกอบการที่ 6 (ผู้ประกอบการด้านขนส่ง) เข้ากับผู้ประกอบการอื่นๆ 

   นางพรเพ็ญเสนอว่า ในวันที ่30 สิงหาคม 2559 กรมป่าไม้จะมีการจัดประชุมเรื่อง Supply 

Chain Control อยู่แล้ว ดังนั้นจงึเห็นควรให้ยกประเด็นดังกล่าวไปหารือในครั้งต่อไป 

/นางสาวภาวิณี... 
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นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาในการท าร่างนิยามฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่สหภาพ

ยุโรปเสนอมาเช่นนั้น น่าจะเป็นการเสนอให้น าเรื่องขนส่งมาไว้ในแต่ละผู้ประกอบการที่มีใบรับรอง โดยให้

ผูป้ระกอบการแต่ละประเภทเป็นผูร้ับผิดชอบจะท าใหง้่ายต่อการจัดการ  

  ด้านนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร จากกรมป่าไม้อธิบายเพิ่มเติมว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นความ

รับผิดชอบของผู้ประกอบการเจ้าของไม้อยู่แล้ว ไม่สามารถผลักความรับผิดชอบไปยังผู้ประกอบการขนส่งได้ 

ดังนั้น หากมีการปรับแก้โดยการน าเรื่องขนส่งมาใส่ไว้ในแต่ละผู้ประกอบการตามค าแนะน าของสหภาพยุโรป

ก็มีความเป็นไปได้ 

   ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ที่ปรึกษา The EU FLEGT Facility สถาบันป่าไม้ยุโรป เห็นว่า

ประเด็นนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะของทางสหภาพยุโรปเท่านั้น เนื่องจากทางสหภาพยุโรปเกรงว่าจะเป็น

ภาระหนักในขั้นตอนการด าเนินการตรวจพิสูจน์ของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้จึงแนะน าให้ประเทศไทยน า

กระบวนการดังกล่าวไปทดลองปฏิบัติในโครงการ “การทดสอบย่อยภาคสนาม (Mini-field test)” ของรา่ง

นิยามความถูกต้องตามกฎหมายส าหรับคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ FLEGT

ก่อน เพื่อให้ทราบว่าประเทศไทยจะสามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าวได้หรอืไม่  

   นางพรเพ็ญ ได้ตั้งข้อสังเกตในหัวข้อการมีธรรมาภิบาลที่ดี  (Good governance) ของ

ผู้ประกอบการ โดยมีการตั้งค าถามว่าหากเกิดกรณีที่ด่านตรวจเจอไม้เถื่อนปะปนกับไม้ที่ได้รับการรับรอง

ความถูกต้องตามกฎหมาย กรมป่าไม้ จะมีการด าเนินการอย่างไร 

   นายพนัส ศิริอาภรณ์ธรรม จากส านักด่านป่าไม้ กรมป่าไม้อธิบายว่า กรณีขนส่งจะเป็นการ

รับผิดชอบร่วมกัน หากมีไม้ผิดกฎหมายเข้ามาปะปนเจ้าหน้าที่จะด าเนินการจับกุมทั้งเจ้าของไม้ ผู้ขนส่งและ

ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และเห็นด้วยกับรองผูอ้ านวยการออป.ว่าควรคงผูป้ระกอบการที่ 6 ไว้ก่อน 

   ประธานหารือกับคณะท างานฯ ในกรณีผู้ประกอบการขนส่งด าเนินการขนส่งสินค้า

ประเภทอื่นๆรวมกับสินค้าไม้ด้วยจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร และผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ นายพนัส

ตอบข้อสงสัยดังกล่าวว่า โดยหลักการแล้ว การขนส่งไม้ไม่เหมือนการขนส่งอย่างอื่น โดยทั่วไปแล้วจะ

ขนส่งเฉพาะไม้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงมีโอกาสน้อยมากที่สินค้าไม้จะถูกส่งร่วมกับสินค้าประเภทอื่น ซึ่งใน

การน าเคลื่อนที่ไม้จะมีเอกสารใบเบิกทางรับรองความถูกต้องของไม้ก ากับไปกับยานพาหนะด้วย  

   ประธานเสนอแนะว่า กรณีดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาในการด าเนินการ เนื่องจากภาครัฐ

ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอ้างอิงของหัวข้อการขนส่ง จึงเห็นควรให้น าประเด็นนี้เข้าหารือใน

การประชุมการน าเคลื่อนที่ไม้ และการทดสอบย่อยภาคสนามก่อน ถ้าจ าเป็นต้องมีการแก้ข้อกฎหมายก็

สามารถด าเนินการได้ภายหลัง แตใ่นขณะนี้ขอให้คงผูป้ระกอบการที่ 6 ไว้ก่อน 

/มติ... 
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  มติ ที่ประชุมเห็นควรให้คงผู้ประกอบการที่ 6 ไว้ดังเดิม เนื่องจากโดยปกติแล้วการขนส่ง

ไม้จะไม่ขนส่งร่วมกับสินค้าอื่น และเห็นควรที่จะยกประเด็นนี้ไปหารือในที่ประชุมคณะท างาน ฯ เรื่องการ

ควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้ใน วันที่ 30 สิงหาคม 2559  หรือในช่วงระหว่าง ที่คุณ Sebastien เจ้าหน้าที่

ด้านเทคนิคจากสถาบันป่าไม้ยุโรปมาท า Mini field test ในเดือนกันยายน 2559   

 

ข้อคดิเห็นที่ 4 การแบ่งปันร่างเอกสารช่องว่างฉบับสมบูรณ์ให้กับทางสหภาพยุโรป  

   ประธานการประชุมสอบถามคณะท างานฯ ในประเด็นที่ประเทศไทยมิได้ส่งเอกสาร

ช่องว่าง/ทางเลือก (Gap paper) จะส่งผลกระทบในด้านใดหรอืไม่ เนื่องจากในเอกสารข้อคดิเห็นของ

สหภาพยุโรประบุว่า หากร่าง LD ฉบับนีแ้นบเอกสารช่องว่าง/ทางเลือกมาด้วยนั้น จะถือว่าเอกสารฉบับนี้

ได้ครอบคลุมใจความส าคัญทั้งหมดตามความคาดหวังของสหภาพยุโรป  

   นางสาวปานจิต ตันสม จากส านักเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า 

จากการประชุมร่างนิยามฯ ครั้งที่ 2 มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในร่างนิยามฯ (LD) และการประชุมครั้งที่ 3 

เรื่อง Gap paper นั้น ที่ประชุมมีมติให ้Gap paper เป็นเรื่องภายในของประเทศไทย นอกจากนี ้ทั้ง 3 ภาคส่วน

ยังมีความเห็นในบางประเด็นไม่ตรงกัน ประเทศไทยจึงได้ส่งเพียงร่าง LD ไปให้สหภาพยุโรป ในวันที่ 15 

กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และได้รับความเห็นกลับมายังประเทศไทยในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ส าหรับ

การที่ประเทศไทยไม่ได้ส่ง Gap paper ไปยังสหภาพยุโรปนั้น มิได้เป็นปัญหาหรือส่งผลกระทบใดๆต่อ

กระบวนการ เนื่องจากไม่ได้มีขอ้บังคับในการเจรจาและขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละประเทศ 

   นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร จากกรมป่าไม้ชี้แจงว่า การที่ประเทศไทยยังมิได้ด าเนินการส่ง

เอกสารดังกล่าวไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากขณะนีป้ระเทศไทยก าลังด าเนินการน า Gap paper เข้าหารือ

ที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาฯ ที่มีท่านปลัดทส. เป็นประธาน หากมีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมแล้วจึง

จะพิจารณาส่งเอกสารดังกล่าวไปยังสหภาพภาพยุโรปอีกครั้งหนึ่ง 

  ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ที่ปรึกษา The EU FLEGT Facility สถาบันป่าไม้ยุโรปอธิบาย

เพิ่มเติมว่าสหภาพยุโรปเคยเห็นเอกสารช่องว่างอยู่แล้ว โดยส่วนตัวคิดว่าการที่ทางอียูต้องการให้แบ่งปัน

นั้น เนื่องจากต้องการเห็นว่า Gap paper มีการด าเนินการถึงกระบวนการใดแล้ว และเห็นด้วยว่าควรส่ง 

Gap paper ให้ทางสหภาพยุโรปดู ทั้งนีเ้พื่อความโปร่งใสในการปรับปรุงกระบวนการ  

   ประธานเห็นว่า การแบ่งปันข้อมูลมีหลายรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะมีการ

แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้กับทางสหภาพยุโรปอย่างแน่นอน ทั้งนี้ไม่ต้องการให้ขั้นตอนการด าเนินงานเกิด

ความล่าช้า ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งต้องท าความเข้าใจ และรายงานผลการด าเนินการให้กับหัวหน้า

คณะกรรมการเจรจาฯ ได้รับทราบ 

/มติ... 
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มติ ที่ประชุมลงความเห็นว่าทางฝ่ายไทยจะแบ่งปันเอกสารช่องว่างกับสหภาพยุโรปอย่าง

เป็นทางการเมื่อมีการแก้ไขเอกสารดังกล่าวอย่างสมบูรณ์แล้ว 

 

ข้อคิดเห็นท่ี 7 ผู้ประกอบการที่ 1 ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 “ใบอนุญาตใช้ที่ดิน” 

นางสาวปานจิต ตันสม จากส านักเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที แจ้งที่ประชุมว่าจากการ

ประชุมนอกรอบกับผู้เช่ียวชาญของกรมป่าไม้ ที่ประชุมเสนอให้แก้ไข “ใบอนุญาตใช้ที่ดิน” เป็น “หนังสือ

อนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ” และได้ยกตัวอย่าง

เงื่อนไขการอนุญาต เชน่ การจัดท าป้ายถาวร ภายใต้เงื่อนไขแนบหนังสืออนุญาต  23 ข้อ ทั้งยังสอบถาม

ความเห็นที่ประชุมในเรื่องผู้มีอ านาจออกเอกสารตัวตรวจพิสูจน์ของหนังสืออนุญาตทั้งสามประเภทว่า

เป็นอธิบดีเชน่เดียวกันหรอืไม่ 

นางสาวรุ่งกานต ์โลศริิ จากส านักการอนุญาตอธิบายว่า ผูม้ีอ านาจออกเอกสารตัวตรวจ

พิสูจน์ ผู้ประกอบการที่ 1 V1.1.1 มีการอ้างอิงพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติทั้งมาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ 

และมาตรา 20 เกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งแต่ละมาตราก าหนดผู้มีอ านาจออกเอกสารตัว

ตรวจพิสูจน์แตกต่างกัน ทางส านักการอนุญาตขอกลับไปตรวจสอบพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

และที่แก้ไขแลว้ แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

นายพนัส ศิริอาภรณ์ธรรม จากส านักด่านป่าไม้ กรมป่าไม้ แนะน าว่า ไม่ควรระบุผู้มี

อ านาจออกเอกสารตัวตรวจพิสูจน์รวมกันในตัวตรวจพิสูจน์เดียว แนะน าให้แยกผู้มีอ านาจออกเอกสาร

ตรวจพิสูจน์ออกเป็นข้อๆ เพื่อความสะดวก 

  มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วยให้แก้ไขผู้มีอ านาจออกเอกสารเป็นข้อย่อยตามชนิดของ

หนังสืออนุญาต ในส่วนของการก าหนดผู้มีอ านาจออกเอกสารตัวตรวจพิสูจน์ให้หารือส านักการอนุญาต

และส านักกฎหมายอีกครั้ง 

 

ข้อคิดเห็นท่ี 8 ผู้ประกอบการที่ 3 ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 “โฉนดที่ดินและสัญญาเช่าท่ีดนิ” 

   นางสาวปานจิต ตันสม จากส านักเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที แจ้งที่ประชุมว่าทาง

สหภาพยุโรปได้แสดงความคิดเห็นว่าในส่วนของ “ค าอธิบายของกระบวนการตรวจพิสูจน์” มีการแก้ไข

จาก “ใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมาย (ซึ่งถือไว้โดยผู้ประกอบการ)”  เป็น “กรณีไม้

หวงห้าม (ตามมาตรา 7 พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จะต้องมีเอกสารสิทธิในการ

ครอบครองที่ดิน” และเพิ่มเติมค าอธิบายกรณีไม้ที่มใิช่ไม้หวงหา้มเป็นสองกรณีย่อย  

/นายบรรจง... 
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   นายบรรจง วงศศ์รสีุนทร จากกรมป่าไม้กล่าวว่า ไม้ที่ขึน้ทะเบียนสวนป่า เมื่อขึ้นทะเบียน

แล้วให้ด าเนินการตามพรบ.สวนป่า หากเป็นไม้หวงห้ามตามมาตรา 7 ถ้าไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนสวนป่า 

ต้องขออนุญาตการตัดฟันและน าเคลื่อนที่ด้วย 

  นายพนัส ศริิอาภรณ์ธรรม จากส านักด่านป่าไม้ กรมป่าไม้ อธิบายเพิ่มเติมว่า ไม้ตาม

มาตรา 7 สามารถด าเนินการได้สองกรณีคือกรณีแรก ด าเนนิการตามพรบ.ป่าไม้และไม่ขึ้นทะเบียนตาม

พรบ.สวนป่า ซึ่งในกรณีนี้ผูป้ระกอบการจะต้องขออนุญาตในการตัดโค่นไม้ กรณีที่สองเมื่อปลูกไม้ตาม

มาตรา 7 ในที่ดนิกรรมสิทธิ์และขึน้ทะเบียนตามพรบ.สวนป่า ผูป้ระกอบการสามารถขออนุญาตได้สอง

วิธีคือ 1.ขออนุญาตตามพรบ.สวนป่า 2.ขออนุญาตไม้ตามมาตรา 7 

  นางสาวรัตนา สอาดนัก จากส านักการอนุญาต เสนอให้เปลี่ยนค าอธิบายกระบวนการ

ตรวจพิสูจน์ขอ้ที ่2 โดยตัดข้อความ “กรณีไม้ที่มิใชไ่ม้หวงหา้ม”ออกเพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสนและแนะน า

ให้ตัดข้อความในหัวข้อที ่2 เป็น “ไม้ตามบัญชีแนบท้ายพรบ.สวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” 

   มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้ฝ่ายเลขาฯ แก้ไขค าสรุปของแต่ละหัวข้อให้สอดคล้องตาม

ตารางที่แก้ไขโดยตัด “ไม้ที่มิใชไ่ม้หวงห้าม” ออกเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 

 

ข้อคิดเห็นที่ 9 ผู้ประกอบการท่ี 4, ไม่ระบุหลักการที่ 1 ความถูกต้องตามกฎหมายของ

ผู้ประกอบการ (รวมถึง ที่ดิน) ส าหรับผู้ประกอบการที่น าเข้า 

   นางสาวปานจิต ตันสม จากส านักเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที แจ้งที่ประชุมว่าทาง

สหภาพยุโรปได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้น ำเข้ำจ ำเป็นต้องลงทะเบียนหรือไม่และมีกฎหรือระเบียบใดท่ีระบุให้ไม้
ชนิดนัน้ๆไมส่ำมำรถน ำเข้ำได้ 

   นายพนัส ศิริอาภรณ์ธรรม จากส านักด่านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้ตอบค าถามในประเด็น

ดังกล่าวว่า ผู้ใดจะน าเข้าต้องมีการลงทะเบียน กรณีสินค้าไม้ที่ไม่สามารถน าเข้าได้นั้นมีก าหนดไว้แล้ว

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เมื่อลงทะเบียนในระบบแล้ว กรมศุลกากรจะมีการตรวจสอบ             

และรับช าระภาษีการน าเข้า  หลังจากนั้นกรมป่าไม้ท าการตรวจสอบและออกใบเบิกทางให้กับ

ผูป้ระกอบการในระบบ ซึ่งระบบนีท้ างานคู่ขนานกับระบบ NSW ในการตรวจสอบสถานะของไม้   

   ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ นักวิชาการอิสระด้านกฎหมายได้สอบถามนายบรรจงเรื่อง   

การลงทะเบียนผ่านระบบ single gateway ซึ่งนายบรรจงได้ตอบค าถามในประเด็นนั้นว่า ในปัจจุบันระบบการ

ลงทะเบียนมีอยู่แล้ว แต่ระบบ single gateway จะเปิดใช้ในต้นปีหน้า 

/มติ... 
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  มติ ที่ประชุมเห็นด้วยกับการเพิ่มหลักการที่ 1 ความถูกต้องตามกฎหมายของผูป้ระกอบการ 

(รวมถึงที่ดิน) ไว้ภายใต้ผู้ประกอบการที่ 4 แต่ให้แนบท้ายว่าอยู่ในระหว่างการพัฒนากฎหมายซึ่งคาดว่าจะ

ด าเนินการต้นปีหน้า  

 

ข้อคดิเห็นที่ 10 ผู้ประกอบการที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 

   นางสาวปานจิต ตันสม จากส านักเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ไม่ได้

ปรับแก้ผู้ประกอบการที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ตามที่อียูแนะน า โดยปรับแก้ตัวชี้วัดเป็น “ผู้ประกอบการ

ด าเนินการในพื้นที่สวนป่าที่ขึ้นทะเบียน ท าการแปรรูปไม้ที่ได้จากการท าสวนป่า ต้องได้รับใบอนุญาตที่

เกี่ยวข้อง” เพื่อใหส้อดคล้องกับตัวตรวจพิสูจน์ที่มีอยู่  

มติ ที่ประชุมเห็นด้วย  

 

ข้อคดิเห็นที่ 11 ผู้ประกอบการที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 

   นางสาวปานจิต ตันสม จากส านักเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทาง

กรมป่าไม้เห็นว่าควรจะเอาตัวชี้วัด “บัญชีไม้แปรรูป/บัญชีสิ่งประดิษฐ์” ดังกล่าวไว้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ 1 

ดังเดิม และมิได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่สหภาพยุโรปแนะน า เน่ืองจำกเป็นตัวตรวจพิสูจน์ควำมถูกต้องของ 
ผู้ประกอบกำรในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย เพ่ือตรวจสอบต้นขัว้ท่ีอยู่ท่ีโรงงำนนัน้ว่ำตรงกันหรือไม่  ส่วนกำรน ำ
เคล่ือนท่ีเป็นเพียงกำรตรวจสอบท่ีปลำยทำงเท่ำนัน้ 

มติ ที่ประชุมเห็นด้วย 

 

ข้อคิดเห็นท่ี 13 ผู้ประกอบการทุกราย หลักเกณฑ์ท่ี 2.2  

   นางสาวปานจิต ตันสม จากส านักเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

ทางกรมป่าไม้เพิ่มตัวตรวจพิสูจน์ ที่ 2.2.1.1 หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการการ

ท าสวนป่า ตัวตรวจพิสูจน์ ที่ 2.2.1.2 บัญชีแสดงรายการไม้ ตัวตรวจพิสูจน์ที่ 2.2.1.3 รอยตราตีตอก 

หรือประทับหรือแสดงการเป็นเจ้าของไม้ นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมผู้มีอ านาจออกเอกสารตัวตรวจพิสูจน์ 

และผู้ท าการตรวจพิสูจน์  หลังจากนั้นนางสาวปานจิตยังได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการระบุความถี่ใน

การตรวจพสิูจนท์ี่ชัดเจนกว่าค าวา่ "เฉพาะกิจ”  

นางสาวรัตนา สอาดนัก จากส านักการอนุญาต เสนอให้ก าหนดความถี่ในการตรวจ

พิสูจนเ์ป็น “ตามที่มีการส่งหนังสือแจง้ตัด” ในขณะที่ 

/นางพรเพ็ญ... 
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นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เสนอให้ก าหนดความถี่ในการ

ตรวจพิสูจน์เป็น “ตามจ านวนครั้งที่ขออนุญาตแจ้งตัด” 

ในส่วนของการพิจารณาเรื่องผู้มีอ านาจออกเอกสารตัวตรวจพิสูจน์ (v2.2.1.2) 

นางสาวรัตนาเสนอใหส้ านักส่งเสริมการปลูกป่าเป็นผู้ให้ค าตอบ  

    มติ ที่ประชุมเห็นด้วยใหส้ านักส่งเสริมการปลูกป่าเป็นผูเ้พิ่มเติมข้อมูลต่อไป 

     

 ข้อคิดเห็นที่ 1๕. ผู้ประกอบการที่ 4: ไม่มีการอ้างถงึ CITES ควรจะเพิ่มเติมภายใต้ C2.1  

   นางสาวปานจิต ตันสม จากส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กทีแจง้ที่ประชุมว่ากรม

ป่าไม้ได้มกีารเพิ่มตัวชีว้ัด (I2.1.2) ตัวตรวจพิสูจน์ (V2.1.1.2) ผูม้ีอ านาจออกเอกสารตัวตรวจพิสูจน์ 

ผูท้ าการตรวจพิสูจน์ ภายใต้ c2.1  และสอบถามความถูกต้องของความถี่ในการตรวจพิสูจน์ว่าใช้ “แต่

ละครัง้ในการน าเข้า” หรอืไม่ 

   ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ที่ปรึกษา The EU FLEGT Facility สถาบันป่าไม้ยุโรปแนะน าให้

ที่ประชุมหารือในประเด็นที่กรมป่าไม้มีข้อสงสัยและจ าเป็นต้องปรึกษากับหน่วยงานอื่นแทนการพูดถึงทุก

ประเด็น เพราะเกรงว่าเวลาจะไม่เพียงพอ และขอให้คณะท างานร่วมกันหารือและวางรูปแบบโครงการ 

“การทดสอบย่อยภาคสนาม (Mini-field test)” ของร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายส าหรับ

คณะท างานจัดท าขอ้ตกลงเป็นหุน้ส่วนด้วยความสมัครใจ FLEGT 

นายบรรจง วงศศ์รสีุนทร จากกรมป่าไม้ อธิบายว่าทางกรมป่าไม้ต้องการใหค้ณะท างาน

ได้เห็นการแก้ไขร่าง LD รวมถึงมีการหารือ โต้ตอบ เพื่อให้เป็นมติร่วมกันของที่ประชุมคณะท างานฯ 

ส าหรับการประชุมครั้งนี้ ทางกรมป่าไม้ต้องการสอบถามประเด็นด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม วัตถุอันตราย 

แตเ่นื่องด้วยไม่มีคณะท างานจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จงึเสนอให้คณะท างานฯ แตล่ะท่าน

กลับไปพิจารณาข้อคิดเห็นที่ได้รับจากสหภาพยุโรปต่อร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ใน

ประเทศไทย และเสนอแนะกลับมายังฝา่ยเลขาฯ ผา่นทางอเีมล์ ภายในวันที ่31 สิงหาคม 2559 

นางสาววรางคณา รัตนรัตน์ จากศูนย์ฝกึอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิก                 

เห็นด้วยกับนายบรรจง เสนอให้คณะท างานฯ กลับไปพิจารณาและส่งข้อเสนอแนะกลับมายังฝ่ายเลขาฯ 

อีกครั้งหนึ่ง 

มติ ที่ประชุมเห็นควรให้คณะท างานกลับไปพิจารณาและส่งข้อเสนอแนะกลับมายังฝา่ย

เลขาฯภายในวันที่ 31 สงิหาคม 2559 

 

 

/เอกสารแนบ... 
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เอกสารแนบ 8 เอกสารช่องว่าง/ประเด็นปัญหา 

   นายปรเมศวร์ พายัพสถาน จากศูนย์ฝกึอบรมวนศาสตร์ชุมชนแหง่ภูมิภาคเอเชียแปซิก ขอให้

ฝา่ยเลขาฯ อ้างอิงข้อคิดเห็นของทางสหภาพยุโรปกับ Gap paper ฉบับล่าสุด 

  นางสาวรัตนา สอาดนัก จากส านักการอนุญาตได้สอบถามถึงหัวข้อที่ 4 การตรวจพิสูจน์ไม้

ที่มใิช่ไม้หวงห้ามซึ่งหายไปจากเอกสาร ECC005 เอกสารแนบ 8 เอกสารช่องว่าง/ประเด็นปัญหา หัวข้อ 

สารบัญ โดยอ้างอิงจากรายงานการประชุมครั้งที่ 3 หน้า 7 ข้อที่ 4 ซึ่งมติไม่ได้มีการตัดหัวข้อนีท้ิง้ และมี

ความเห็นว่าข้อความหน้าที่ 5 หัวข้อที่ 2 กลไกการตรวจพิสูจน์ ย่อหน้าสุดท้ายที่เป็นความเห็นของนาย

บรรจง น่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ 4 

  นางสาวเกษรา แสนมงคล จากส านักเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ชีแ้จงกับที่ประชุมว่า

ตามเอกสารช่องว่าง ฉบับวันที่ 13 เดือนมถิุนายน หัวข้อที่ 4 ไม่ได้หายไปแตไ่ด้มีการยุบประเด็น 4 ,7

และ 8 รวมเข้าด้วยกัน 

   นางสาวภาวิณ ีอุดมใหม่ กล่าวว่าตามที่ประชุมครั้งก่อนมเีนือ้เรื่องที่ซ้ าซ้อนกัน จึงมีมติ

ยุบเนือ้หาข้อที่ 8 ไปรวมกับข้อที่ 4 และให้คงช่ือหัวข้อที่ 8 ไว้ 

   ในขณะที่นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร จากกรมป่าไม้อธิบายว่า ในขณะนั้นมีประเด็นที่ว่าไม้

ยางพาราเป็นปัญหาเนื่องจากไม่ได้เข้าบัญชีพรบ.สวนป่า ท าให้กรมป่าไม้ไม่มีอ านาจตรวจสอบ แม้มีการ

เพิ่มทางเลือกการลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ E-tree เพื่อเป็นตัวปิดช่องวางที่มีอยู่ แต่การน าไม้ยางพารา

เข้าบัญชีพรบ.สวนป่าเป็นวิธีที่สะดวกและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงเห็นสมควรให้ตัดไม้ยางพาราออก

จากหัวข้อใหญ่แล้วเอาเข้าพรบ.สวนป่า 

   นางสาวรัตนาแย้งว่า ไม้ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามในที่ดินเอกชนมีอีกหลายชนิด ไม่ควรมองที่

ยางพาราอย่างเดียว ไม่ควรแก้ปัญหาเพียงแค่ท าผลักดันให้อยู่ในบัญชีแนบท้ายพรบ.สวนป่า เนื่องจากการจะ

แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายพรบ.สวนป่า ต้องใช้เวลา อีกทั้งไม่ใช่ว่าไม้ทุกชนิดจะสามารถขึ้นบัญชีแนบท้าย

พรบ.สวนป่าได้ นอกจากนี้ส านักรับรองการป่าไม้ได้ด าเนินการท าระบบการลงทะเบียนต้นไม้ (E –tree) ซึ่ง

สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถรับรองไม้ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามในที่ดนิเอกชนได้ และเสนอให้แก้ไขเอกสาร

ECC005 เอกสารแนบ 8 เอกสารช่องว่าง/ประเด็นปัญหา หัวข้อ สารบัญ โดยแก้ไขหัวข้อ ที่ 3 บัญชีท้าย

พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 เป็น การตรวจพิสูจน์ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามในที่ดินเอกชน ซึ่งเป็นไปตาม

มติที่ประชุม ที่ปรากฏในหน้าที่ 9 หัวข้อที ่8 

   มติ  ที่ประชุมเห็นควรให้แก้ ไขหัวข้อที่  3 ในเอกสารช่องว่าง จาก “บัญชีท้าย

พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535” เป็น “การตรวจพสิูจนไ์ม้ที่มิใชไ่ม้หวงห้ามในที่ดนิเอกชน””  

 

 

 /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 

การทดสอบย่อยภาคสนาม 

  นางสาวปานจิต ตันสม จากส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กทีแจ้งว่า ในเดือน

กันยายน 2559 ตัวแทนจากสหภาพยุโรปจะมาพูดคุยเรื่องข้อคิดเห็นต่อร่าง LD และจะจัดท า Mini field 

test ดังปรากฏในเอกสารแนบ  โดยจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 7 ท่าน แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมเจ้าหน้าที่จาก 

TEFSO จ านวน 2 ท่าน จากภาคธุรกิจจ านวน 1-2 ท่าน จากภาคประชาสังคมจ านวน 1-2 ท่าน จาก

สถาบันป่าไม้ยุโรปจ านวน 1 ท่าน และอาจจะเรียนเชิญที่ปรึกษาฯร่างนยิามความถูกต้องตามกฎหมาย 1 

ท่าน นอกจากนี้ยังได้หารือถึงสถานที่จัด Mini field test ทั้งสามวัน นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา จาก

สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน เสนอให้วันที่ 1 ของ Mini field test ไปเยี่ยมชมสมาชิกสหกรณ์สวนป่าที่

อ าเภอท่าใหม ่จังหวัดจันทบุรี และวันที่ 2 ไปเยี่ยมชมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ฉะเชิงเทรา 

   นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร จากกรมป่าไม้ เสนอให้วันที่ 3 ของ Mini field test ไปเยี่ยมชม

โรงงานไม้อัดไม้บางของบริษัท สินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด ของคุณ ปิงซุน หวัง ที่ อ.บางบัวทอง จ.

นนทบุรี 

  นายพนัส ศริิอาภรณ์ธรรม จากส านักด่านป่าไม้กรมป่าไม้ เสนอใหดู้จุดตรวจที่ด่านป่าไม้

กบินทร์บุรี หรอืด่านป่าไม้ลาดหลุมแก้ว เนื่องจากเป็นทางผ่านหากมาจากจังหวัดจันทบุรีไปออป.ที่จังหวัด

ฉะเชงิเทราในวันที่ 2 ของ Mini field test 

   นอกจากนีน้ายบรรจง ยังขอให้เปลี่ยนวันเดินทางจากวันแรกของ Mini field test จากวันที่ 

21 เป็นวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 และขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สนใจเข้าร่วม Mini field test 

ภายใน 31 สิงหาคม พร้อมกับการแก้ไขข้อคิดเห็น LD 

มติ ที่ประชุมเห็นด้วยกับสถานที่จัด Mini field test ทั้งสามวัน และก าหนดการในการส่ง

รายชื่อและแก้ไขข้อคิดเห็น LD 

 

สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

   ส านักส่งเสริมการปลูกป่าเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องผู้มีอ านาจออกเอกสารตัวตรวจพิสูจน์ 

(v2.2.1.2) ภายใต้หัวข้อผู้ประกอบการทุกราย ในหลักเกณฑท์ี่ 2.2 

   ฝ่ายเลขาฯ แก้ไขค าสรุปของแต่ละหัวข้อให้สอดคล้องตามตารางที่แก้ไขโดยตัด “ไม้ที่มิใช่ไม้

หวงห้าม” ออกเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 

/ฝา่ยเลขาฯ... 
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   ฝา่ยเลขาฯ หารอืกับส านักการอนุญาตและส านักกฎหมายอีกครั้งในประเด็นการก าหนดผู้มี

อ านาจออกเอกสารตัวตรวจพิสูจน์ในผูป้ระกอบการที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 

   ที่ประชุมแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมเดินทาง พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในข้อคิดเห็น ของ

สหภาพยุโรปต่อร่าง LD แก่ฝา่ยเลขาฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 

   ฝา่ยเลขาฯแก้ไขค าสรุปของแตล่ะหัวข้อให้สอดคล้องตามตารางที่แก้ไข 

   ฝา่ยเลขาฯ แก้ไขหัวข้อที่ 3 ของ Gap paper ตามมตทิี่ประชุมฯ 

 

 

การประชุมครั้งต่อไป 

  การประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจฯ เรื่องการจัดท าค า

นิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทยครั้งต่อไป ส านักเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

จะแจ้ง วัน เวลาและสถานที่ใหค้ณะท างานฯทราบต่อไป   

 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 

                                                      (ลงช่ือ)        ผู้จดรายงานการประชุม 

   (นางสาว พิรญาณ์ พุทธาศรี) 

                                 ผูป้ระสานงาน (ด้านบริหารจัดการทั่วไป) 

 

                                                         

                                                        (ลงช่ือ)                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                                                                (นายบรรจง วงศศ์รสีุนทร) 

                                                                 กรรมการและเลขานุการ 


